

Số: /SVHTTDL-TTr
V/v kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021; truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới.

Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 12/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; Công văn số 09/HĐPH-STP ngày 19/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Để có cơ sở, số liệu xây dựng báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị quan tâm chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*qua Thanh tra Sở*), **trước ngày 09/9/2021**. Thời gian chốt số liệu báo cáo từ 01/01/2021 đến 15/8/2021.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, thường xuyên truy cập để cập nhật các thông tin chính sách mới, nhất là các chính sách về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử tổng hợp <http://pbgdpl.laichau.gov.vn>.

Sở Tư pháp đã giới thiệu bổ sung chuyên mục giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới, theo đó các văn bản của Trung ương, của tỉnh có hiệu lực thi hành có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp được cập nhật mới theo tháng. Sở Tư pháp đã Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bổ sung chuyên mục phổ biến pháp luật trên truyền hình lên trang thông tin điện tử, theo đó mỗi tuần sẽ có một Video clip giới thiệu về các chính sách pháp luật của tỉnh, các

huyện, thành phố có liên quan đến chính sách như chính sách đầu tư, cải cách hành chính, gương người tốt, việc tốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và liệt kê đầy đủ, chính xác các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội hiện đang có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh để tiện việc tra cứu, khai thác thông tin.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên Hội đồng PBGDPL Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Mạnh Hùng